

พระราชดำรัส<sup>(๑)</sup>

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา<sup>(๒)</sup> นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม  
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช  
วันจันทร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

-----

การที่ผู้พิพากษาศาลฎีกาอันเป็นศาลสูงสุดของประเทศ ต้องปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นครั้งแรก เป็นวาระที่สำคัญของผู้พิพากษาศาลฎีกา และของประชาชนที่จะรับบริการของศาลฎีกา ก็ด้วยเหตุว่าศาลฎีกานี้เป็นศาลที่สูงที่สุดในประเทศนั่นเอง.

ศาลฎีกามีความสำคัญมาก เพราะว่าถ้าปฏิบัติก็เท่ากับเป็นตัวอย่างในการตุลาการของประเทศ สำหรับศาลทุกชั้น ตั้งแต่ศาลท้องที่จนกระทั่งศาลสูงสุดคือศาลฎีกา. ฉะนั้น การที่ท่านต้องปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ดีที่สุด ก็หมายความว่าให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง. กล่าวคือ การปฏิบัติถูกต้องตามหน้าที่ของท่านในฐานะผู้พิพากษา ก็ต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างเข้มแข็ง และอันนี้มิใช่เฉพาะในโรงศาล แต่ในทางทั่วไป หมายความว่าทุกเมื่อ. เมื่อคนเขาเห็นว่านี่เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา ก็จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำหรับความยุติธรรม ความเป็นบุคคลของประเทศ ที่ถือว่าเป็นผู้รักษาความเรียบร้อยของประเทศ. ฉะนั้น ท่านก็ต้องรักษาความเคร่งครัดของวาระนี้ต่อไป ไม่ใช่เฉพาะในโรงศาล แต่ทุกเมื่อ. เมื่อคนเขาเห็นว่านี่คือผู้พิพากษาศาลฎีกาของประเทศ เมื่อแม้จะไม่ได้แต่งเครื่องแบบของศาล คนก็จะจำได้ว่านี่คือผู้พิพากษาที่ประสาทความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกเหล่าทุกพวกทุกเมื่อ.

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะว่าถ้าเขาจำได้ว่านี่คือผู้พิพากษาที่ต้องรักษาความยุติธรรมของประเทศ พวกที่หวังพึ่งความยุติธรรมของท่าน ก็จะต้องเห็นความยุติธรรม ความศักดิ์สิทธิ์ของศาล. ก็หมายความว่า มีความหวังว่า ในประเทศมีความยุติธรรม ในประเทศมีผู้ที่รักษาความยุติธรรม. ฉะนั้น ท่านจะต้องรักษาความยุติธรรมนี้ทุกเมื่อ ในหน้าที่และนอกหน้าที่ จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่ เพราะว่าคนเขานับถือศาล ซึ่งเป็นของที่ดีของประเทศ ที่เมืองไทยมีศาลแล้วคนหวังในความยุติธรรม. ถ้าเขารู้ว่ามีความยุติธรรมในประเทศ จะเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดี แต่เขาก็จะต้องรู้ว่ามีความหวังกัน หวังในประเทศว่ามีความยุติธรรม. ฉะนั้น ท่านต้องเป็นผู้รักษาความยุติธรรม ทำหน้าที่ เป็นของดีทุกเมื่อ ประเทศชาติก็就会有ความหวังที่จะมีความเรียบร้อย. แม้จะโจรผู้ร้ายก็หวังความยุติธรรม. ผู้ที่มีจิตใจที่ไม่ทำอะไรที่เรียบร้อยที่ดี เขาก็จะทำดีขึ้น ดีกว่าที่จะไม่มีเครื่องหมายของความยุติธรรม.

---

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) นายสบโชค สุขารมณ

ฉะนั้น ท่านทั้งหลายมีความสำคัญมาก เพราะว่าแต่ละคนเป็นเครื่องหมายของ ความยุติธรรม เป็นเครื่องหมายของความดี ถือเป็นความหมายของความเรียบร้อยของประเทศชาติ. ไม่น่าจะเชื่อ ไม่น่าจะเชื่อได้ว่าแต่ละคนมีความสำคัญ แต่แต่ละคนที่เป็นผู้พิพากษามีความสำคัญมาก สำหรับความเรียบร้อย ความหวังของประเทศ ความหวังของคนทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นคนดีบ้าง คนไม่ดีบ้าง. ก็คนไม่ดีก็มี แต่ยังไงเขาก็เวลาเห็นผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่ และแม้จะไม่ใช่งาน ปฏิบัติหน้าที่ เขามีความหวัง ทำให้คนเป็นคนดีมากขึ้น. ถ้าประเทศชาติมีคนดี ประเทศก็หวัง ได้ว่ามีความสงบ มีความสุขในประเทศได้. ฉะนั้น ท่านเป็นประกันของความสงบ ความสุข ความเรียบร้อยของประเทศ เท่ากับเป็นผู้ที่รักษาความยุติธรรม และเมื่อรักษาความยุติธรรมไว้ ก็เป็นคนที่รักษาความสงบสุขของประเทศ.

ฉะนั้น ต้องขอให้สำนึกว่าแต่ละคนมีความสำคัญมากต่อประเทศชาติ ต่อส่วนรวม เพราะว่า เป็นเครื่องหมายของความยุติธรรม. ท่านก็มีครบถ้วนแล้ว ท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย และปฏิบัติกฎหมายสูงสุด. ก็มีความหวัง ทุกคนมีความหวังในผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติความ ยุติธรรม ทั้งเมื่อท่านนั่งบัลลังก์ของศาลฎีกา หรือมีชื่อในสารบบว่าท่านเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา. ตราบใดที่ท่านเป็นเครื่องหมายของความยุติธรรม ก็เชื่อว่าช่วยให้ประเทศชาติมีความเรียบร้อย มีความสงบ มีความสงบสุขได้. และเมื่อมีความสงบสุข ก็หมายความว่าคนก็จะอยู่มีความสงบ มีความยุติธรรมอยู่ในตัว. ไม่ใช่ท่านเป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นเอง ท่านเป็นที่ปรึกษา ที่เป็น เครื่องหมายของความยุติธรรมในประเทศ ทำให้ประเทศชาติไปรอดได้ดี ก็หมายความว่าท่าน เป็นเครื่องหมาย ด้วยการปฏิบัติของท่าน. ถ้าท่านทำดี เราเชื่อว่าท่านต้องรู้ว่าต้องทำดี ถ้าท่าน ทำดีแล้ว เป็นคนคนหนึ่งช่วยประเทศให้ไปรอด. ทุกคนก็อยากให้ประเทศชาติไปรอด. ก็อย่าง ที่ว่า แม้จะโจรผู้ร้ายเขาก็รู้สึก ว่า แต่ละคนอาจจะไม่รู้จะทำยังไง แต่ว่าเขาก็ต้องการความสงบสุข. ถ้าท่านทำให้คนทั่วประเทศมีความหวังในความสงบ ความสุข ความยุติธรรม ประเทศชาติก็ไปได้ดี และที่ท่านเองแต่ละท่านก็มีความหวัง ความแน่นอนว่า มีความพอใจที่ได้ปฏิบัติเพื่อช่วยส่วนรวม.

ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติความดีของผู้พิพากษาศาลฎีกา อันมีเกียรติอย่างยิ่งสำหรับ ประเทศ. ก็ขอให้ท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาศาลฎีกาตลอดต่อไป ตลอดชีวิต. แม้จะ เมื่อไหร่ที่ท่านจะหมดหน้าที่ ก็หมายความว่าท่านอาจจะถึงเวลาท่านหมดหน้าที่คือตาย ท่านก็ยังคง รักษาความดีนี้เอาไว้อย่างเหนียวแน่น. ฉะนั้น ถ้าท่านรักษาความดีของผู้พิพากษาศาลฎีกา ท่านก็ มีเกียรติ ท่านก็ได้ทำหน้าที่อย่างเหนียวแน่นจริง ๆ. ก็ขอให้ท่านมีกำลังใจกำลังกายตลอด เพื่อที่ สามารถปฏิบัติงานผู้พิพากษาศาลฎีกา ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความเหนียวแน่น เหนียวแน่นที่สุด ไม่มีท้อ ท้อใจ คือเหนียวแน่นจริง ๆ จนกระทั่งหมดแรง. ถ้าท่านทำได้ดีอย่างนี้ ท่านก็มีเกียรติมาก ท่านก็จะเป็นผู้ที่ช่วยประเทศให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะมีได้ แล้วท่านเองจะได้รับผลประโยชน์ ของความตัดสินใจเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาของประเทศ ใช้หลักวิชาเต็มที่เพื่อความเรียบร้อยของ

ประเทศชาติในทุกทาง. ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะรักษาความดีของผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทั้งกฎหมาย ทั้งความยุติธรรม ตลอดชีวิต รักษาความดีของผู้พิพากษาอย่างเหนียวแน่น ท่านก็จะได้ตามที่ได้ ปฏิญาณ. ถ้าทำได้ ท่านก็เป็นคนที่มีคุณภาพสมที่ได้ปฏิญาณตนว่า จะทำหน้าที่สำคัญนี้ให้ตลอดไป. ก็ขอให้ท่านมีกำลังใจ กำลังกาย กำลังปัญญาครบถ้วน เพื่อที่จะปฏิบัติงานของผู้พิพากษาศาลฎีกา ตลอดชีวิต. ท่านก็จะได้เป็นคนที่มีคุณภาพ ท่านจะเป็นคนที่ได้ทำตามที่ได้ปฏิญาณตน. ก็ขอให้ ท่านสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณอย่างเหนียวแน่น เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม. คำว่าประโยชน์ ต่อส่วนรวมนี้ คือทำทุก ๆ อย่างที่มีอยู่ในใจ. เมื่อเปล่งคำปฏิญาณ ไม่ทราบว่าเป็นใจของท่าน มีอะไรอยู่ในใจเมื่อเปล่ง แต่เราก็หวังว่าจะเป็นความดี ความสุข เรียกว่าความตั้งใจที่จะให้ส่วนรวม อันเรียกว่าประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยความเหนียวแน่น ด้วยความเข้มแข็งเต็มที. ถ้าทำได้แล้ว ท่านได้ช่วยคนจำนวนมากให้มีความหวังในชีวิต. แล้วก็ถ้าทำได้ ท่านมีบุญที่ได้มีโอกาสได้ช่วยคน จำนวนมาก ให้อยู่เย็นเป็นสุขได้.

ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยครบถ้วน ชั่วกาลนาน จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่. ฉะนั้น ที่ท่านมาปฏิญาณตนไม่ใช่สิ่งที่กลวง ๆ เป็นสิ่งสำคัญของประเทศชาติ. แต่ละคน หนึ่งหน่วยของประเทศ ได้ช่วยคนเป็นจำนวนหลายสิบล้าน. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านรักษาความ ศักดิ์สิทธิ์ของการปฏิญาณเป็นผู้พิพากษาของศาลฎีกา. ขอให้ท่านได้มีความสำเร็จในงานการนี้ โดยเหนียวแน่น จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่. ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการที่ได้ตั้งใจไว้ที่จะทำดี กับส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งไม่มีโอกาสที่จะทำ. ขอให้ท่านสำเร็จตามที่ได้เปล่งวาจา. ก็ขอให้ได้ มีความสำเร็จ และมีความสุขในงานการ ให้มีความสุข ที่จะช่วยคนส่วนมากอยู่เย็นเป็นสุขได้. ขอให้ท่านประสบความสำเร็จ.